



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๘ มูลค่าข่าว ๒๑๗,๒๖๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



## เลี้ยงลูกให้ 'ฉลาด+สุข' ในโลกยุคออนไลน์

ท่ามกลางสารพัดแอปพลิเคชัน ทั้งยังโซเชียล มีเดียไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ สื่อออนไลน์ ทีวีดิจิทัล และอื่นๆ อีกมากมายที่กำลังถาโถมหลั่งไหลกันเข้ามาในชีวิตผู้คนในปัจจุบันนั้น แม้จะเปี่ยมด้วยประโยชน์มากมาย แต่ลองหันไปมองเจ้าตัวน้อยที่อยู่ข้างๆ และตั้งคำถามสักเล็กน้อยว่า... พวกเขาพร้อมไหม ที่จะรับมือกับกระแสนอนไลน์เช่นนี้?

เมื่อเร็วๆ นี้ Taamkru (ตามครู) แอปพลิเคชันการศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานมอบรางวัลการแข่งขัน TKAT Season 3 ซึ่งถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งเป็นการแข่งขันทดสอบความถนัดทางการเรียนรู้แบบปรับระดับอัตโนมัติ สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 2-7 ขวบ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

**ชโลธร ไข่มุกมีเวท** คุณแม่ของ **ด.ช.บดินทร์ เมธจรัส** (น้องบดิน) อายุ 5 ขวบ จากโรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา เด็กอนุบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเตรียมเข้าประถมศึกษาจากการแข่งขัน TKAT Season 3 ที่ได้เล่าถึงวิธีการเลี้ยงลูกให้ฟังว่า



ด.ช.บดินทร์ เมธจรัส

“ตอนน้องบดินอายุน้อย เขาจะเรียนรู้เรื่องต่างๆ ผ่านทางการเล่น คุณแม่ก็ต้องคอยสังเกตดูว่าเขาสนใจเรื่องอะไร ก็จะส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องนั้น เช่น เขาชอบตัวเลข คุณแม่ก็จะทำแผ่นการ์ดที่มีทั้งตัวเลข และศัพท์ภาษาอังกฤษให้เขาได้เรียงลำดับ ซึ่งจะสามารถประยุกต์มาใช้เล่นเป็นเกมต่างๆ ได้ด้วย พอโตขึ้นมาอีกหน่อย คุณแม่อยากให้เขาเรียนรู้เพิ่ม



ในเรื่องใด ก็จะสอนผ่านโดยการเล่นหรือพูดถึงในเรื่องนั้นให้ฟัง ซึ่งจะทำให้เขารู้สึกสนุก และสนใจอยากรู้เรื่องนั้นเพิ่มเติมขึ้นไปอีก สิ่งที่สำคัญคือการให้กำลังใจและการชมเชย จะช่วยให้เขามีความพยายามและตั้งใจ จนเกิดความมั่นใจที่จะทำสิ่งต่างๆ และทำสำเร็จไปด้วยดี”

และเอ่ยต่อถึงการถกเถียงของเทคโนโลยีว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเลือกที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์กับลูกๆ ได้โดยแอปพลิเคชันที่ดีจะเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมทักษะหรือพัฒนาการในด้านต่างๆ ของลูก และคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับลูกด้วย

“อย่างไรก็ตาม การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จะมากหรือน้อย ไม่ใช่เรื่องสำคัญ อยู่ที่ว่าเราจะต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกับลูกอย่างมีคุณภาพให้มากที่สุดค่ะ”  
ชโลธร กล่าว

ด้าน **ดร.หม่อมหลวง จันทรกฤษณา ผลวิวัฒน์** บรรณาธิการ เว็บไซต์ Taamkru.com และผู้บริหารของ Taamkru ได้ร่วมให้ข้อมูลถึง TKAT Season 3 ว่าเป็นการแข่งขันทดสอบความถนัดทางการเรียนรู้แบบปรับระดับอัตโนมัติ ซึ่งนักวิชาการของทาง Taamkru ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมา โดย Taamkru เป็นแอปพลิเคชันที่มีจำนวนข้อสอบมากกว่า 400,000 ข้อ โดยใช้หลักการสร้างชุดแบบทดสอบตามหลักมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับแบบทดสอบ SAT GMAT GRE ฯลฯ ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทั่วโลก

และจากการแข่งขันครั้งดังกล่าว ก็ได้ตัวผู้คนที่ทำคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน TKAT Season 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละระดับ มีดังนี้ **ระดับอนุบาล** ได้แก่ **ด.ญ.พนัสรมย์ ศรีศุภอรธร** (น้องโมเน) อายุ 4 ขวบ จากโรงเรียนเอกบุรพาวิเทศศึกษา ทำคะแนนได้ 86.61 คะแนน, **ระดับเตรียมเข้าประถมศึกษา** ได้แก่ **ด.ช.ปัทมทัต เมธจักริส** (น้องบันบัน) อายุ 5 ขวบ จากโรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา ทำคะแนนได้ 107.35 คะแนน และ**ระดับชั้นประถมต้น** ได้แก่ **ด.ช. ฤกษ์ณัฐ วรณะพาหุณ** (น้องตีตี้) อายุ 6 ขวบ จากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ทำคะแนนได้ 106.35 คะแนน

สำหรับผู้สนใจในเรื่องการแข่งขัน TKAT หรือแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนรู้ จะสามารถติดต่อหรือเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ [www.taamkru.com](http://www.taamkru.com) และ [www.facebook.com/taamkru](http://www.facebook.com/taamkru) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป